

สรุปประเด็นข่าว วันที่ 15-18 มกราคม 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	ฟิลิปปินส์ยกเลิกกองทุนยาคุมกำเนิด กลุ่มหญิงสาวนั่งฟังเจ้าหน้าที่เอ็นจีโออธิบายวิธีใช้ยาคุมกำเนิด ที่คลินิกวัยเจริญพันธุ์ ที่เมืองทอนโด ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม ขณะที่ คลอส เบ็ค ตัวแทนของกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำฟิลิปปินส์ เปิดเผยว่า สตรีที่ยากจนในฟิลิปปินส์ที่ต้องพึ่งพายาคุมกำเนิดจากสาธารณสุขท้องถิ่นเป็นหลัก จะกลายเป็น กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด จากการที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ยกเลิกกองทุนยาคุมกำเนิด	-	-
นานาชาติ	มีผู้ป่วยสมองตายจากการทดลองยาในฝรั่งเศส หัวหน้านักประสาทวิทยาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองเรนส์ ประเทศฝรั่งเศส เปิดเผยว่า มีชายคนหนึ่งเกิดอาการสมองตายและอีก 5 คน ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล หลังจากมีการทดลองใช้ยาชนิดใหม่กับอาสาสมัคร 90 คน ในการทดลองระดับคลินิก นายกิลส์ เอดอง หัวหน้านักประสาทวิทยาระบุว่า ขณะนี้ไม่มียาที่จะใช้แก้พิษยาที่ทำการทดลองครั้งนี้ และในจำนวนผู้ที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล ทั้ง 6 ราย มี 3 รายอาจได้รับความเสียหายทางสมองถาวร อีกรายมีอาการทางประสาท และอีกรายแพทย์กำลังเฝ้าดูอาการ แต่อาการไม่อยู่ในขั้นวิกฤต ด้านกระทรวงสาธารณสุขได้ปฏิเสธรายงานที่ระบุว่า ยาทดลองนี้เป็นยาระงับปวดที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบหลัก การทดลองยาทานดังกล่าว มีชั้นที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของเอกชนแห่งหนึ่งในเมืองเรนส์ ขณะนี้การทดลองถูกระงับไปแล้ว ผู้รับการทดลองที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเริ่มรับยานี้เมื่อวันที่ 7 ม.ค.ที่ผ่านมา และเริ่มมีอาการข้างเคียงที่รุนแรงใน 3 วันต่อมา ยานี้ผลิตโดยบริษัทเบียร์ของโปรตุเกส ผู้ที่อาสาเข้ารับการทดลองยาทุกคนถูกเรียกตัวกลับมาแล้ว และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของฝรั่งเศสยืนยันจะดำเนินการสืบสวนเรื่องนี้จนถึงที่สุด เจมส์ กาลาเกอร์ บรรณาธิการข่าวสุขภาพของบีบีซีรายงานว่า ตามปกติการผลิตยาใหม่ๆ จะทดลองกับสัตว์ก่อนซึ่งมีความเสี่ยงต่ำ หลังจากนั้นจึงจะทดลองกับมนุษย์ โดยแบ่งเป็น 3 ระยะเพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยา ในแต่ละปีมีผู้อาสาสมัครเข้ารับการทดลองยาทั่วโลกหลายพันคน แต่อุบัติเหตุเช่นที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นี้แทบไม่ค่อยปรากฏ	-	-
นานาชาติ	ระวังโรคระบาด รายงานข่าวเผยว่า ทางกรมเอลซัลวาดอร์ออกมาเตือนประชาชนให้ระวังยุงที่เป็นพาหะนำโรคต่าง ๆ ในความพยายามป้องกันการติดเชื้อในคน สำนักงานคุ้มครองพลเรือนออกมาตรการป้องกันการระบาดของไข้เหลืองในประเทศ ซึ่งมาตรการนี้ยังมีไว้ป้องกันไวรัส 3 ชนิด ที่มียุงเป็นพาหะนำโรค เช่น ไข้เลือดออก, ชิคุนกุนยา และไข้ชิก้า โดยเฉพาะสตรีมีครรภ์ให้ระวังเป็นพิเศษในช่วง 3 เดือนแรก สำหรับไข้ชิก้า	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 15-18 มกราคม 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>รถบัสตกเขาในญี่ปุ่น เสียชีวิต 14 บาดเจ็บ 27</p> <p>รถบัสเที่ยวกลางคืนประสบอุบัติเหตุตกเขาเมื่อเช้าวานศักร์ระหว่างพาผู้โดยสาร 41 คนจากโตเกียวไปยังสกีรีสอร์ทในเมืองนากาโนในภาคกลางของญี่ปุ่น ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 14 ราย บาดเจ็บ 27 ราย จุดเกิดเหตุอยู่ใกล้เมืองคารุอิซาวา ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เนื่องจากไม่มีหิมะหรือน้ำแข็งอยู่บนถนน กระทรวงคมนาคมของญี่ปุ่นกำลังสอบสวนสาเหตุ รถบัสคันดังกล่าวแล่นแฉลบข้ามเลน พุ่งชนราวกันขอบถนนและตกลงไปตามเชิงเขาเป็นระยะทางหลายเมตร รถเที่ยวดังกล่าวมีคนขับผลัดกันขับสองคน</p>	-	-
นานาชาติ	<p>สหรัฐประกาศภาวะฉุกเฉินน้ำปนเปื้อนในรัฐมิชิแกน</p> <p>สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองดีทรอยต์ รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ว่าทำเนียบขาวออกแถลงการณ์ เรื่องประธานาธิบดีบารัค โอบามา ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเมืองฟลินต์ ทางตอนกลางของรัฐมิชิแกน ซึ่งกำลังเดือดร้อนอย่างหนักจากวิกฤติน้ำประปาปนเปื้อนสารตะกั่ว ซึ่งเป็นปัญหาที่เรื้อรังมาตั้งแต่ปี 2557 หลังเทศบาลเมืองฟลินต์ตัดสินใจเปลี่ยนแหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปา จากทะเลสาบฮิวรอน มาเป็นแม่น้ำฟลินต์ เนื่องจากกระบวนการผลิตมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า อย่างไรก็ตาม น้ำประปาที่ผลิตจากแม่น้ำฟลินต์กลับมีสีและกลิ่น ซึ่งเมื่อตรวจสอบละเอียดขึ้นพบว่า เป็นเพราะน้ำในแม่น้ำฟลินต์มีฤทธิ์เป็นกรดสูง ก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีส่งผลให้สารตะกั่วละลายจากท่อประปาซึ่งมีการใช้งานนานเกินมาตรฐานอยู่แล้ว และปนเปื้อนออกมากับน้ำประปาในที่สุด</p>		
นานาชาติ	<p>สหรัฐเตือน "ไข้ซิกา" ระบาดในลาตินอเมริกา-แคริบเบียน</p> <p>รัฐบาลสหรัฐเตือนให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังอเมริกาใต้และกลุ่มประเทศในแถบทะเลแคริบเบียน ให้เพิ่มความระมัดระวัง เพราะกำลังมีการระบาดของไข้ซิกา ที่มีผู้เป็นพาหะและยังไม่มีวัคซีนป้องกันด้วย ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐ (ซีดีซี) ออกแถลงการณ์เตือนภัยทุกฝ่ายให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางเยือนกลุ่มประเทศและดินแดนในแถบทะเลแคริบเบียนและอเมริกาใต้ 14 แห่ง ได้แก่ บราซิล โคลอมเบีย เอลซัลวาดอร์ เฟรนช์เกียนา กัวเตมาลา เฮติ ฮอนดูรัส มาร์ตีนิก เม็กซิโก ปานามา ปารากวัย ซูรินัม เวเนซุเอลา และเปอร์โตริโก โดยเฉพาะสตรีมีครรภ์และสตรีที่มีแผนตั้งครรภ์ในอนาคตอันใกล้นี้ ให้ปรึกษาแพทย์อย่างละเอียดก่อนการเดินทาง ทั้งนี้ ซีดีซีตรวจพบการแพร่ระบาดของไข้ซิกาในกลุ่มประเทศดังกล่าว ซึ่งโรคนี้นี้เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อเดียวกันที่มีผู้กลายเป็นพาหะ โดยอาการของโรคจะมีความคล้ายคลึงกับไข้เด็งกีหรือชิคุนกุนยา แต่รุนแรงกว่ามาก และยังไม่มีความชัดเจนที่สามารถป้องกันได้ ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขของเฮติยืนยันการพบเชื้อไวรัสชนิดนี้ในประเทศ หลังผลตรวจเลือดกลุ่มตัวอย่าง 11 คน พบว่า 5 คนมีเชื้อไวรัสซิกา ด้านรายงานของ WHO ระบุว่าเชื้อไวรัสซิกาพบมากในแอฟริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก โดยการรักษายังคงเป็นไปตามอาการ ที่ส่วนใหญ่จะเป็นอาการการอ่อนเพลีย มีไข้ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดตามร่างกายโดยเฉพาะข้อกระดูก หากปล่อยให้อาการรุนแรงอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบสมองได้"</p>		



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 15-18 มกราคม 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>สารเคมีระเบิดในเมืองท่าสำคัญของบราซิล</p> <p>เกิดเหตุสารเคมีระเบิดในท่าขนส่งตู้สินค้าในเมืองซานโตสที่เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของบราซิล คิว้นก๊าซพิษพวยพุ่งปกคลุมเป็นบริเวณกว้าง ผู้คนถูกโยกย้ายออกจากบริเวณท่าเรือและผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงได้รับคำเตือนให้อยู่ภายในตัวบ้าน ประชาชนหลายคนถูกนำส่งโรงพยาบาลด้วยปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ</p> <p>ท่าขนส่งตู้สินค้าแห่งนี้ดำเนินการโดยบริษัทโลคัลฟริโอที่ส่งออกสารเคมีสำหรับใช้ในการทำความสะอาดและบริการขนส่งสินค้าทั่วไป โฆษกของบริษัทระบุว่าตู้สินค้าเหล่านั้นบรรจุกรดคลอริกและโซเดียมไดคลอโรไฮไดรอกไซด์ที่เป็นสารสำหรับใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ส่วนพนักงานดับเพลิงชี้ว่าสาเหตุของการระเบิดน่าจะเกิดจากน้ำฝนที่รั่วซึมเข้าไปในตู้สินค้า ทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีและระเบิดขึ้นมา</p> <p>นายกเทศมนตรีเมืองซานโตสขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงจากการโดนฝนเนื่องจากอาจมีสารเคมีปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ยาเบาหวานเข้าข่าย ยาอาการซึมเศร้า</p> <p>ยารักษาโรคเบาหวาน กับยาแก้อาการซึมเศร้า ได้กลายเป็นคู่อุปถัมภ์ที่ไม่คาดฝัน เมื่อปรากฏว่าผู้ที่ใช้ยาทั้งคู่ จะช่วยให้ควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกาย ได้อย่างง่ายดาย ผู้ป่วยเบาหวานมักจะเกิดอาการซึมเศร้า และเครียดยิ่งกว่าคนทั่วไป</p> <p>ปัญหาทางสุขภาพจิตนี้ จะไปทำให้ระดับน้ำตาลในเลือด และโรคแทรกซ้อนอื่นๆ สูงขึ้นอย่างน่ากลัวอันตราย ถ้าหากผู้ป่วยเบาหวานใช้ยาแก้ซึมเศร้าด้วย มันกลับช่วยกันทำให้ปริมาณน้ำตาลในเลือดถูกควบคุมเอาไว้ได้เกือบร้อยละ 95</p> <p>ดร.เจ บริสเลอร์ แห่งโรงเรียนแพทย์ มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ของอเมริกา ได้กล่าวว่า เรายังไม่รู้ว่ กลไกที่ทำให้ยาแก้ซึมเศร้าได้ไปร่วมกับยาเบาหวาน ทำให้น้ำตาลในเลือดลดไปได้ได้อย่างไร.</p>	-	-
นานาชาติ	<p>โรคลีเจียนเนอรัระบาดรัฐมิชิแกน (หนังสือพิมพ์แนวหน้า สุภร์ที่ 15 มกราคม 2559)</p> <p>สำนักงานสาธารณสุขและบริการประชาชนรัฐมิชิแกน ระบุในแถลงการณ์ว่า มีผู้ติดเชื้อโรคลีเจียนเนอรั 87 คน ซึ่งเป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย และทำให้มีผู้เสียชีวิต 10 คน และอาจเกี่ยวข้องกับสารพิษในน้ำประปาที่เมืองฟลินต์</p> <p>เนื่องจากเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าวสัมผัสกับน้ำในเมืองฟลินต์ แต่สำนักงานสาธารณสุขยืนยันว่า รัฐมิชิแกน มีมาตรการรับมืออย่างเร่งด่วนและโปร่งใส โดยกำลังเร่งตรวจสอบหาสาเหตุของการแพร่ระบาดและต้นตอของโรค</p> <p>พร้อมกันกับสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคระบาด หรือซีดีซี และสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐ ก่อนหน้านี้นี้เมื่อช่วงเดือนส.ค.ถึง ก.ย. ปีที่แล้ว พบการแพร่ระบาดของโรคลีเจียนเนอรัในนครนิวยอร์ก ของสหรัฐ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 7 คน และล้มป่วยเพราะ ติดเชื้อต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกกว่า 80 คน ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ เป็นผู้สูงอายุและมีปัญหาสุขภาพอื่นๆ ร่วมด้วย</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 15-18 มกราคม 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	โรคลีเจียนแนร์ระบาดที่รัฐมิชิแกน (หนังสือพิมพ์แนวหน้า อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559) สำนักงานสาธารณสุขและบริการประชาชนแห่งรัฐมิชิแกนของสหรัฐแถลงว่า โรคลีเจียนแนร์ระบาดในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา ทำให้มีผู้เสียชีวิต 10 คน ในรัฐมิชิแกน ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังรับมือกับวิกฤติสาธารณสุขครั้งใหญ่จากสารตะกั่วปนเปื้อนแหล่งน้ำ แถลงการณ์ระบุว่า โรคลีเจียนแนร์ระบาดมาตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนในปี 2557 และอาจเกี่ยวข้องกับสารพิษในน้ำประปาที่เมืองฟลินต์ สำนักงานสาธารณสุขออกแถลงการณ์โรคลีเจียนแนร์ว่า รัฐมิชิแกนมีมาตรการรับมืออย่างเร่งด่วนและโปร่งใส โดยนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 มีผู้ติดเชื้อโรคลีเจียนแนร์ 87 คน ซึ่งเป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย เกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าวสัมผัสกับน้ำในเมืองฟลินต์ ทำให้ทางการท้องถิ่นต้องส่ง น้ำขวดไปยังเมืองฟลินต์เพื่อให้ประชาชนใช้น้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค	-	-
นานาชาติ	พบเชื้ออีโบล่าในเซียร์ราลีโอนทั้งที่เพิ่งประกาศให้ปลอดอีโบล่าไม่ถึงวัน เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเซียร์ราลีโอนแจ้งว่า นักศึกษาสตรีคนหนึ่งในหมู่บ้านทางเหนือใกล้ชายแดนด้านติดกับกินีล้มป่วยและเสียชีวิตในเวลาไม่นาน ผลการตรวจตัวอย่างสารคัดหลั่งเบื้องต้นพบเชื้ออีโบล่า ขณะนี้กำลังมีการตรวจเพิ่มเติมและจะแจ้งผลที่สมบูรณ์ในวันนี้ ขณะที่โฆษกรัฐบาลเผยว่า คณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกและเจ้าหน้าที่ศูนย์การควบคุมโรคในแอดแลนตาของสหรัฐได้เดินทางลงพื้นที่แล้วเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียด การพบผู้เสียชีวิตจากอีโบล่าครั้งล่าสุดในเซียร์ราลีโอน เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมง หลังจากองค์การอนามัยโลกเพิ่งประกาศในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่า ไลบีเรียเป็นชาติสุดท้ายที่ปลอดจากเชื้ออีโบล่าแล้ว หลังจากไม่พบการติดเชื้อหรือผู้ป่วยรายใหม่เป็นเวลา 42 วันติดต่อกัน ทำให้ไลบีเรียเป็นประเทศสุดท้ายที่ได้รับการประกาศว่าปลอดจากเชื้ออีโบล่า ตามหลังกินีและเซียร์ราลีโอน ที่ได้รับการประกาศไปก่อนหน้านี้เมื่อปลาย ปีที่แล้ว ซึ่งส่งผลให้แอฟริกาตะวันตกปลอดจากเชื้อไวรัสอีโบล่า หลังจากเกิดการระบาดของอีโบล่า ในภูมิภาคดังกล่าวมานานกว่า 2 ปี ซึ่งสร้างความตระหนกไปทั่วโลก ทั้งนี้ ไวรัสอีโบลาระบาดหนักที่สุดใน 3 ชาติแอฟริกาตะวันตก คือ กินี เซียร์ราลีโอน และไลบีเรีย อย่างไรก็ตาม องค์การอนามัยโลกได้เตือนเมื่อวานนี้ว่า อีโบล่า อาจกลับมาระบาดครั้งย่อยๆ ในแอฟริกาตะวันตกได้อีก	-	-
ประเทศ	ชูลิตินทำฉีมนวง การแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์ว่า หากรับประทานยา "ชูลิติน" ซึ่งมีฤทธิ์บรรเทาอาการหวัดคัดจมูก ติดต่อกัน แล้วถูกตรวจปัสสาวะ อาจมีปฏิกิริยาเคมีทำให้ปัสสาวะม่วงได้ จากตรวจสอบสูตรยาชูลิติน พบว่า ก่อนหน้านี้มีส่วนผสมของชูโดอีเฟดรีน ไฮโดรคลอไรด์ ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของสารเสพติดจริง แต่กฎหมายในปี 2555 ให้ชูโดอีเฟดรีนเป็นยาควบคุมพิเศษ จึงได้มีการเปลี่ยนสูตรยาชูลิตินให้ไม่มีส่วนผสมดังกล่าวแล้ว ปัจจุบันยาที่ร้านขายยาทุกแห่ง ไม่มีส่วนผสมของชูโดอีเฟดรีน โดยผู้ป่วยที่ต้องการรับยาที่มีส่วนผสมของชูโดอีเฟดรีนต้องรับที่สถานพยาบาล ที่มีใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 เท่านั้น	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 15-18 มกราคม 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>คุณภาพชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆ โดยที่การบริการและคุณภาพของรถโดยสารสาธารณะในปีที่ผ่านมา พบว่าจำนวนรถตู้มีเพิ่มมากขึ้น แต่ปริมาณสวนทางกับคุณภาพและความปลอดภัย โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา สถิติการเกิดอุบัติเหตุกับรถตู้เพิ่มมากขึ้นกว่ารถโดยสารสาธารณะประเภทอื่น ที่ตีอาร์ไอยังศึกษาพบว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่ยังไม่เคยชินกับการคาดเข็มขัดนิรภัย แม้ว่ารัฐจะได้ออกกฎหมายในการติดตั้งและกำหนดให้ผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาที่โดยสารรถตู้ ทั้งนี้ มีผู้โดยสารรถตู้ในกรุงเทพฯ เพียงร้อยละ 19 และรถตู้ระหว่างจังหวัดร้อยละ 47 เท่านั้นที่ปฏิบัติตามกฎหมาย เหตุผลหลักเป็นเพราะทำให้รู้สึกอึดอัด รู้สึกอายน้อย ไม่เคยชิน เข็มขัดถูกมัดเก็บไว้ และเห็นว่าโดยสารรถตู้เป็นระยะทางสั้น ๆ เป็นต้น</p>	-	-
ประเทศ	<p>6 ลูกเรือประมงระนองดับ พบขาดวิตามิน B1 รุนแรง รอผลสารคัดหลั่ง 3 วัน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากในพื้นที่ จ.ระนอง เกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตอย่างปริศนาของลูกเรือประมง 6 คน และมีอาการป่วยอีก 22 คน มี 2 คน อาการรุนแรง โดยตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ลูกเรือประมงทั้งหมดมีอาการและลักษณะเข้าข่ายร่างกายขาดวิตามินบี 1 อย่างรุนแรง ทำให้การทำงานของระบบประสาทและหัวใจล้มเหลว คาดการณ์ได้ว่า การออกเรือประมงในแต่ละครั้งใช้เวลานานเป็นเดือน-ปี ประกอบกับร่างกายของลูกเรืออาจจะขาดวิตามินบี 1 น้อยอยู่แล้ว จึงทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ส่วนสาเหตุจากนกทะเลที่มีบางฝ่ายคาดการณ์นั้น อาจจะไม่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องมีการตรวจพิสูจน์อีกครั้ง กรมควบคุมโรค จะดำเนินการรักษาผู้ป่วยเบื้องต้น โดยให้วิตามินบี 1 ทั้งหมด 25 คน ฝ่าพิสูจน์ผู้เสียชีวิตทั้ง 6 คน เพื่อยืนยันภาวะการขาดวิตามินบี 1 พร้อมเก็บตัวอย่างอาหารและน้ำบนเรือที่มีผู้เสียชีวิต 2 ลำ เพื่อส่งตรวจหาสารพิษที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)</p>	-	-
ประเทศ	<p>โรคมะเร็งร้าย น.พ.อำนาจ กาจันนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์ของผู้ป่วยโรคมะเร็งร้ายของประเทศไทยมี แนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2543 จากผู้ป่วยจำนวน 150,000 รายต่อปี หรือร้อยละ 85 เหลือเพียง 24,000 ราย ในปี 2558 โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่พบตามแนวบริเวณชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่น่าห่วงคือประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มแม่น้ำโขง ยังพบปัญหาเชื้อมาลาเรียคือต่ออายุรักษาหลายขนาน พื้นที่คืออำเภอพนัสนิคม อ.พนมไพร จ.หนองบัว ได้แก่ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ตราด ตาก กาญจนบุรี และระนอง ซึ่งกรมฯ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและมี การปรับรักษาให้เหมาะสมแล้ว องค์การอนามัยโลกได้กระตุ้นให้ประเทศที่อันตรายให้ประเทศที่มีอันตรายป่วยน้อยกว่า 1 ต่อประชากรพันราย ยกกระตือรือร้นนโยบายต้านมาลาเรียจากการควบคุมโรคเป็นการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 15-18 มกราคม 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>กรมควบคุมโรคแนะนำดูแลสุขภาพเด็ก</p> <p>นพ.อำนวยการ กาจินะ อธิบดีกรมควบคุมโรค มีความห่วงใยในสุขภาพของเด็กที่อาจป่วยเป็นหวัดได้ ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง เบื้องต้นหากพบเด็กเป็นหวัดในระยะแรกและมีไข้ ให้เช็ดตัวเพื่อลดไข้ หากไข้ไม่ลดใน 24 ชม. หรือมีไข้สูงเกิน 38 องศาเซลเซียส ไอบาก หายใจหอบเร็ว ต้องรีบพาไปพบแพทย์ โดยเฉพาะทารก ไม่ควรซื้อ ยารับประทานเอง การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กแข็งแรง ทำได้โดยให้เด็กรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่กับให้เด็กได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบถ้วนตามวัย</p>	-	-
ประเทศ	<p>ภัยร้ายฟิลเลอร์กับเต้านม</p> <p>นพ.วิชญ์ โล่ศิริวัฒน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ รพ.ศิริราช ว่า การเสริมหน้าอกด้วยการฉีดสาร ฟิลเลอร์เข้าไปในเต้านม ถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อเต้านมของผู้หญิง เพราะไม่สามารถบอกได้ว่าสารฟิลเลอร์จะเข้าไปในส่วนไหนของเต้านม อาจมีการไหลทะลุขึ้นมาที่ส่วนของผิวหนัง หรืออาจเกิดพังผืด ซึ่งจะคลำได้เป็นก้อนแข็งๆ ที่เกิดจากสารฟิลเลอร์กระจายอยู่เต็มเต้านม ชัดขวางต่อการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม วิธีที่เหมาะสมและปลอดภัยที่สุด สำหรับผู้ที่ต้องการเสริมเต้านม คือ การเสริมด้วยถุงเต้านม และต้องผ่าตัดกับศัลยแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นแพทย์ เฉพาะทาง มีความเชี่ยวชาญการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งโดยตรง และต้องเลือกสถานพยาบาลและอุปกรณ์การแพทย์การ ผ่าตัดที่ได้มาตรฐาน</p>	-	-
ประเทศ	<p>ข้อเท็จจริง "ยาล้างไต"</p> <p>"ยาล้างไต" เป็นความเข้าใจผิดที่คิดว่ากินแล้วปัสสาวะเปลี่ยนสีคือการล้างไต โดยยาล้างไต เป็น พียงยาที่มีข้อบ่งใช้สำหรับขับปัสสาวะและบรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะ เมื่อรับประทานยา ปัสสาวะจะมีสี น้ำเงินหรือเขียว จึงอาจทำให้ผู้ป่วยบางรายเข้าใจว่ายาไปขับสารพิษหรือสิ่งสกปรกภายในไตและทางเดินปัสสาวะออกมา ขณะที่ อย. เตือนเรื่อง "ยาเม็ดล้างไต" ว่า จากการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนตำรับยา ไม่มียารูปแบบยาเม็ดที่มี สรรพคุณล้างไตแต่อย่างใด และไม่พบการขออนุญาตโฆษณาขายยาที่แสดงสรรพคุณว่าสามารถล้างไตได้ เพราะฉะนั้น อย่าหลงเชื่อโฆษณาอวดอ้างเด็ดขาด เพราะการกินยาที่มีสรรพคุณบรรเทาอาการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะและระบบ ทางเดินปัสสาวะ อาจส่งผลให้ไตวายจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ จึงขอเตือนผู้ที่โฆษณาผลิตภัณฑ์ยาโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. หรือโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง หากตรวจพบจะดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยต้องระวางโทษปรับสูงสุดถึง 100,000 บาท</p>	-	-
ประเทศ	<p>รณรงค์ชี้แจงก่อนใช้ยา</p> <p>นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า 2-3 ปีที่ผ่านมา ปัญหาใช้ยาในทางที่ผิดเริ่มรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ที่นำยาพาราเซตามอล ยาแก้แพ้-แก้ไอผสมเครื่องดื่มให้มันเมาเคลิบเคลิ้ม จึงได้จัด โครงการชี้แจงก่อนใช้ยา ภายใต้ชื่อ "กระตุกต่อมคิด ก่อนใช้ยามิด" เพื่อให้ผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น เยาวชน ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ตระหนักพิษภัย โดยรณรงค์กลุ่มเป้าหมายนักเรียนมัธยมปลาย เริ่มครั้งแรก 13 ม.ค. 59 ณ รร.สตรีวิทยา 2</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 15-18 มกราคม 2559

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>ไชนิ่งร้านเหล้ารอบสถานศึกษา</p> <p>พล.อ.ไพบุลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ไชนิ่งร้านเหล้ารอบสถานศึกษา แล้ว 69 จังหวัด เหลือ 8 จังหวัดรวม กทม. โดยกำหนดนิยามครอบคลุมอุดมศึกษา อาชีวะ และมัธยม ก่อนขยายไปถึง ประถมและอนุบาล ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบว่าสถานบริการที่ใกล้โรงเรียนอนุบาลไม่ค่อยเป็นปัญหา ดังนั้นจะขอ ครม. อนุมัติผ่อนผันต่อไป สำหรับการกำหนดไชนิ่งจะมีการประกาศมติกรมให้ทราบต่อไป ประชาชนสามารถดูเขต ไชนิ่งได้ที่ศาลากลางจังหวัด โดยจะใช้สำหรับผู้ประกอบการร้านใหม่เท่านั้น ร้านเก่าจะไม่ได้รับผลกระทบ เพียงแต่ร้านจะต้องไม่ทำสิ่งที่ขัด ต่อกฎหมาย ไม่เช่นนั้นจะมีโทษไม่ให้ออกใบอนุญาต 5 ปี รวมถึงสั่งปิดถาวร</p>	-	-
ประเทศ	<p>ปคบ.บุกตรวจบ้านสมุนไพรมะขามกินจริง</p> <p>เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปคบ. ได้รับหนังสือร้องเรียนจากออย. ให้ตรวจสอบการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต ขาย ผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ http://www.bansamunprai.com จึงนำหมายค้นศาลจังหวัดระยองทำการตรวจ ค้นบริษัท บ้านสมุนไพรมะขามกินจริง จำกัด มี นางวิภาดา รมย์รื่น อายุ 25 ปี อยู่บ้านเลขที่ 148 หมู่ 1 ต.ห้อยชัยพัฒนา อ. ห้อยชัย จ.กาฬสินธุ์ รับเป็นผู้ดูแลพบของกลางผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Ginseng Plus 201 กล่อง แผ่นพับ โฆษณาสินค้า ต่างๆ 50 ชุด แบบใบรับสินค้า 15 แผ่น ใบสั่งซื้อสินค้า 15 แผ่น หนังสือคู่มือแนะนำผลิตภัณฑ์วิชาการ 5 เล่ม รวม ของกลางทั้งหมด 9 รายการ เบื้องต้นได้บันทึกตรวจยึดอายัดผลิตภัณฑ์สินค้าแผ่นพับโฆษณาต่าง ๆ ไว้เป็นของกลางเพื่อทำการตรวจสอบอีกครั้ง จากการตรวจสอบเว็บไซต์สงสัยว่าจะเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 และ จะแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนำเอกสารมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4บก.ปคบ. ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559</p>	-	-
ประเทศ	<p>สร.ตั้งคลินิกเชี่ยวชาญทางทันตกรรมทุกภาค ดูแล 4 กลุ่มโรคพัฒนา“คลินิกทันตกรรมคุณภาพ”ทั่วไทย</p> <p>นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ก.สาธารณสุขมีนโยบายการดูแลสุขภาพช่องปากแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยตั้งเป้าในปี 2560 ลดฟันผุทั้งฟันน้ำนมและฟันแท้ในเด็กอายุ 3 และ 12 ปี จากร้อยละ 57 ให้เหลือร้อยละ 50 เพิ่มการเข้าถึงบริการส่งเสริมป้องกัน รักษาและฟื้นฟูจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 40 เพิ่มบริการใน รพ.สต.ให้ได้ร้อยละ 55 ซึ่งได้เร่งดำเนินงานดูแลสุขภาพช่องปากในกลุ่มวัยต่าง ๆ ได้แก่ แม่และเด็ก ฝึกผู้ปกครอง แปรุงฟันในคลินิกเด็กดี (Well Child Clinic) ตรวจสุขภาพฟันตั้งแต่ระดับป.1ปรับโรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม ร่วมกับการเคลือบหลุมร่องฟันและการทาฟลูออไรด์ ส่วนในชมรมผู้สูงอายุให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก ทั้งนี้ได้จัดตั้งคลินิกเชี่ยวชาญทางทันตกรรม (Excellence Center) ในแต่ละภาค ดูแล 4 กลุ่มโรค คือ กลุ่มมะเร็งช่องปาก กลุ่มปากแห้งเพดานโหว่ กลุ่มเด็กมีโรคประจำตัวที่ซับซ้อนต้องใช้ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษา ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนและกลุ่มผู้สูงอายุ</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 15-18 มกราคม 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>ไชนนึ่งร้านเหล้ารอบสถานศึกษา</p> <p>พล.อ.ไพบุลย์ คุ่มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ไชนนึ่งร้านเหล้ารอบสถานศึกษา แล้ว 69 จังหวัด เหลือ 8 จังหวัดรวม กทม. โดยกำหนดนิยามครอบคลุมอุดมศึกษา อาชีวะ และมัธยม ก่อนขยายไปถึง ประถมและอนุบาล ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบว่าสถานบริการที่ใกล้โรงเรียนอนุบาลไม่ค่อยเป็นปัญหา ดังนั้นจะขอ ครม. อนุมัติผ่อนผันต่อไป สำหรับการกำหนดไชนนึ่งจะมีการประกาศมติครม.ให้ทราบต่อไป ประชาชนสามารถดูเขต ไชนนึ่งได้ที่ศาลากลางจังหวัด โดยจะใช้สำหรับผู้ประกอบการร้านใหม่เท่านั้น ร้านเก่าจะไม่ได้รับผลกระทบ เพียงแต่ร้านจะต้องไม่ทำสิ่งที่ขัด ต่อกฎหมาย ไม่เช่นนั้นจะมีโทษไม่ให้ออกใบอนุญาต 5 ปี รวมถึงสั่งปิดถาวร</p>	-	-
ประเทศ	<p>สธ. เตือนประชาชนรักษาความสะอาดบ้านเรือน ไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของหนูพาหะนำโรคไข้ฉี่หนู</p> <p>นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า โรคเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) หรือโรคไข้ฉี่หนู เป็นโรคประจำถิ่น พบได้ตลอดปี แต่จะพบมากในฤดูฝน ผู้ที่ต้องสัมผัสดินและน้ำเป็นเวลานานๆ เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไข้ฉี่หนูที่ปนเปื้อนตามแหล่งน้ำ และดินที่ชื้นแฉะ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง หรืออยู่ในที่แออัด มีหนูชุกชุม จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ แม้จะไม่ได้เดินลุยน้ำท่วมขังก็ตาม กำชับให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศ ฝ้าระวังโรคไข้ฉี่หนูอย่างใกล้ชิด เร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้วิธีการป้องกันตัวแก่ประชาชน เพื่อลดการป่วยและการเสียชีวิตที่สำคัญ หากพบผู้ป่วยรายแรกในพื้นที่ ให้รีบดำเนินการสอบสวนโรคในพื้นที่ เพื่อหาปัจจัยเสี่ยง แหล่งแพร่โรค และให้สุขศึกษาเพื่อการป้องกันโรคในผู้ป่วยรายอื่นต่อไป กรณีผู้ป่วยเสียชีวิต ให้ตรวจยืนยันและรายงานการสอบสวนโรคที่สำนักระบาดวิทยาทุกราย เพื่อวางแผนการป้องกันควบคุมโรคต่อไป</p>	-	-
ประเทศ	<p>สธ.เผยโรคไตวายเรื้อรัง เกือบร้อยละ 70 มาจากผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันสูง เร่งเปิดคลินิกชะลอไตเสื่อม</p> <p>ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สาเหตุของโรคไตวายเรื้อรัง มาจากภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ที่ดูแลตัวเองไม่ดี เช่น รับประทานอาหารรสเค็ม รับประทานยาไม่สม่ำเสมอทั่วประเทศมีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังประมาณ 7.6 ล้านคน ในจำนวนนี้อยู่ในระยะสุดท้ายกว่า 70,000 คน ที่ต้องรับการฟอกเลือดหรือล้างไตทางช่องท้อง สาเหตุจากโรคเบาหวานร้อยละ 40.7 ความดันโลหิตสูงร้อยละ 27.3 ทำให้เสียค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่ารักษา เช่น ค่าเดินทาง การขาดรายได้จากการหยุดงาน โดยรัฐต้องรับผิดชอบค่ารักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ ปีละกว่า 1 หมื่นล้านบาท ในปี 2559 ได้มีนโยบายเพิ่มการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เพื่อชะลอความเสื่อมของไตไม่ให้เข้าสู่ระยะสุดท้ายเร็วเกินไป โดยให้ รพศ./รพท./รพช. เปิดคลินิกโรคไตเรื้อรัง เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 15-18 มกราคม 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	โรคและภัยสุขภาพปี 59 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคได้เผยถึงผลการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพปี 2559 ว่าโรคที่ต้องเฝ้าระวังแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ในส่วนของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังในปี 2559 นั้นมี 5 โรค คือ 1. โรคไข้เลือดออก สำหรับโรคติดต่อลำดับ 2 ได้แก่ โรคอหิวาตกโรค อันดับ 3 โรคติดต่อที่เฝ้าระวังคือโรคไข้กาฬหลังแอ่น โรคติดต่ออันดับ 4 คือโรคไข้หวัดใหญ่ และสุดท้ายอันดับ 5 โรคมือเท้าปาก ซึ่งเรื่องนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรการป้องกันให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคและภัยสุขภาพดังกล่าวแล้ว โดยเฉพาะการตอบโต้โรคร้ายอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนาม และพัฒนาทีมสอบสวนโรคสหสาขาวิชาชีพเคลื่อนที่เร็ว	-	-
ประเทศ	พม.เตรียมส่ง "รายงานค้ำมนุษย์" สหรัฐฯ ขจัดปัญหา 9 ด้าน-ปิดจุดอ่อนกฎหมาย นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวง พม. เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย (TIP Report) ประจำปี 2558 โดยมีเนื้อหาแบ่งเป็น 4 บท สำคัญได้นำเสนอถึงเป้าประสงค์ ในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ 9 ข้อ รวมถึงข้อริเริ่มของรัฐบาล 11 ข้อ และการรายงานตัวอย่างของมาตรการสำคัญและความสำเร็จตามหลักมาตรฐานสากล 5 P ประกอบด้วย 1. ด้านนโยบายและการนำไปปฏิบัติ 2. ด้านการดำเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย แรงปราบปรามเครือข่ายขบวนการค้ามนุษย์ 3. ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ 4. ด้านการป้องกัน มีการจัดระเบียบขอทาน ป้องกันการบังคับใช้แรงงาน และ 5. ด้านความร่วมมือ มีการจัดประชุมระหว่างประเทศ	-	-
ประเทศ	สาธารณสุข ตั้งคกก.ดูแลขับเคลื่อนและปฏิรูประบบการสาธารณสุข 4+4 นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของการปฏิรูป เรื่องระบบบริการสาธารณสุข ระบบการส่งเสริมสุขภาพสุขภาพและป้องกันโรค ระบบบริหารจัดการและการเงินการคลังด้านสุขภาพ โดยได้กรอบการขับเคลื่อนและปฏิรูป 4 บวก 4 สำหรับประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุข 4 บวก 4 ประกอบด้วย 1.ประเด็นการขับเคลื่อนระบบการสาธารณสุขใน 4 เรื่อง ได้แก่ การให้บริการอย่างทั่วถึงครอบคลุม, เน้นการใช้พื้นที่เป็นฐานการทำงาน, การสร้างเสริมสุขภาพทุกช่วงอายุ, การสร้างระบบหลักประกันสุขภาพ เน้นเรื่องอุบัติเหตุ และการพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทยและการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ (Medical Hub) เพื่อนำรายได้เข้าประเทศ 2.ประเด็นการปฏิรูประบบการสาธารณสุข 4 เรื่อง ได้แก่ ระบบบริการ (Service Reform) เน้นเรื่องหมอครอบครัว, งานส่งเสริมสุขภาพสุขภาพและป้องกันโรค (Prevention and Promotion Reform) เน้นการปฏิรูปงานป้องกันควบคุมโรค, การเงินการคลัง (Financing Reform) เน้นโปร่งใสตรวจสอบได้ และระบบบริหารจัดการ (Governance Reform) เน้นเรื่องข้อมูลข่าวสาร ความมั่นคงด้านยา	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 15-18 มกราคม 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>ดุสิตโพลเผยประชาชนหวัง สธ. พัฒนาการเข้าถึงบริการแพทย์ เน้นสร้างนโยบายโปร่งใส เป็นอิสระจากเอ็นจีโอ พร้อมสนับสนุนให้งบประมาณของ สสส. อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ</p> <p>การสำรวจดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมถึงการออกมาตรการสาธารณสุขต่างๆ โดยเป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,040 คน แบ่งเป็นผู้ชาย 367 คน และผู้หญิง 67 คน ในระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2558 ที่ผ่านมา จากผลสำรวจ ผู้ร่วมตอบแบบสำรวจระบุว่าเรื่องที่ควรเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของกระทรวงสาธารณสุข สามอันดับแรก ได้แก่ การเข้าถึงบริการสาธารณสุข (ร้อยละ 27.77) ความปลอดภัยและอนามัยอาหาร (ร้อยละ 16.69) โรคติดต่อ เช่น ไข้เหลือง อีโบลา ไข้เลือดออก (ร้อยละ 13.35) ตามลำดับ ขณะที่ผู้ร่วมตอบแบบสำรวจส่วนน้อยเห็นว่า การสูบบุหรี่ (ร้อยละ 5.53) โรคอ้วน (ร้อยละ 4.30) และการดื่มสุรา (ร้อยละ 3.26) เป็นประเด็นที่กระทรวงสาธารณสุขควรให้ความสำคัญเป็นหลัก สำหรับประเด็นเรื่องมาตรการของภาครัฐในการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ ผลสำรวจพบว่าส่วนใหญ่อยากให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ อย่างครบถ้วนรอบด้าน ก่อนออกมาตรการใดๆ เมื่อถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พบว่าร้อยละ 70.87 รู้จัก สสส. ทั้งนี้ ร้อยละ 48.56 เห็นว่างบประมาณของ สสส. ควรอยู่ในกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบและวางแผนจากทางรัฐบาล และร้อยละ 22.69 เห็นว่าควรเป็นบางส่วน ร้อยละ 84.40 เห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขต้องทำงานอย่างโปร่งใสและมีความเป็นกลาง ร้อยละ 82.60 เห็นว่าการออกมาตรการสาธารณสุขจะต้องมีหลักฐานรองรับและเป็นไปเพื่อส่งเสริมสาธารณสุขของประเทศ ร้อยละ 83.80 เห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขควรจะต้องคำนึงถึงความต้องการของสังคมและไม่ถูกล๊อบบี้โดยหน่วยงานอื่นหรือองค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) ร้อยละ 83.00 เห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขควรแลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็น และศึกษาความต้องการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐอื่นและภาคเอกชน</p>	-	-
ภูมิภาค	<p>สตีทึบบูรณาการดึงปชช. กำจัดขยะสร้างเมืองสะอาด</p> <p>นายรุ่งโรจน์ อ่อนวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสตีทึบ กล่าวว่า สืบเนื่อง จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้จังหวัดบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน ในการรณรงค์การกำจัดขยะ ลดการทิ้งขยะ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน ถนน สถานที่ สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้ง การกำจัดผักตบชวา วัชพืช สิ่งปฏิกูล ในแม่น้ำลำคลอง ดังนั้น เทศบาลเมืองสตีทึบ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งการแก้ไขปัญหาในการจัดการขยะที่ยั่งยืน คือ การสร้างวินัยกับคนในชาติ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในการรักษาความสะอาด เริ่มตั้งแต่ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง การลดคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 15-18 มกราคม 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>สสจ.กรุงเทพฯ ออกตรวจสุขภาพภิกษุ-ประชาชน</p> <p>นายแพทย์พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข เล็งเห็นความสำคัญด้านสุขภาพของประชาชน รวมถึง พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ที่อยู่ตามวัดต่างๆ และเพื่อเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ 2559 ในปีนี้ทางกระทรวงสาธารณสุข จึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพ และให้ความรู้ในการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยจากโรคร้าย ซึ่งในการตรวจสุขภาพนั้นผลการตรวจพบว่า พระสงฆ์ส่วนใหญ่จะมีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคไขมันในเส้นเลือด โรคหัวใจ และโรคไขข้อเสื่อม รวมถึงผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ก็มักจะเป็นโรคใน กลุ่มนี้ด้วยเช่นกัน เป็นอันตรายต่อชีวิตได้ ดังนั้นจึงแนะนำวิธีการปฏิบัติตัว เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโรค รวมถึงแนวทางสร้างสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อต่อสู้กับโรคร้ายต่างๆ เหล่านี้ ที่สำคัญต้องหมั่นออกกำลังกาย อย่างต่อเนื่อง ยึดหลัก 3 อ. 2 ส. โดย 3 อ.ที่ว่านี้ ประกอบด้วย 1.อาหาร คือการเลือกรับประทานอาหาร ที่มีสาร อาหารครบทั้ง 5 หมู่ 2.การออกกำลังกาย 3.อารมณ์ ทำจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอ 2 ส.คือลดการสูบบุหรี่และการดื่มสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p>	-	<p>มอบ ยุทธศาสตร์ที่ 1 PM5 ติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมรายงานผลให้ทราบ</p>
ภูมิภาค	<p>น.ร.ปราจีนบุรี อาหารเป็นพิษ 30คน</p> <p>หน่วยกู้ภัยกบินทร์บุรี รับแจ้งมีนักเรียนโรงเรียนไทยเจริญ หมู่ 5 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี มีอาการอาหารเป็นพิษ ท้องเสียรุนแรงและอาเจียนกว่า 30 ราย จึงรีบไปรับตัวเพื่อนำส่งรพ.กบินทร์บุรี นพ.โชคชัย มานะดี ผอ.รพ.กบินทร์บุรี กล่าวว่า เด็กนักเรียนมีอาการอาหารเป็นพิษหลังจากรับประทานอาหารเช้าพะไล ตั้งแต่เมื่อวันที่ 13 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยผู้ป่วยเป็นนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 33 ราย มีอาการหนัก 22 ราย และอาการปานกลาง 11 ราย และอีกส่วนหนึ่งกู้ภัยฯ กำลังทยอยนำส่งเพิ่มเติม สำหรับอาหารที่นักเรียนรับประทานเป็นไข่พะไล ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในการบริการฟรีกับเด็ก</p>	-	-
ภูมิภาค	<p>นักเรียน นร.ตาบอดอาหารเป็นพิษ</p> <p>คืบหน้า เด็กนักเรียนโรงเรียนผู้พิการทางสายตา เข้าโรงพยาบาล หลังอาหารเป็นพิษ ล่าสุดนอนรักษาตัว 2 ราย อีก 7 ราย กลับบ้านแล้ว ห้องอุกฉิน รพ.ลำปาง รับตัวเด็กอนุบาลไปจนถึงเด็กชั้นประถมของโรงเรียนผู้พิการทางสายตา หรือ เด็กนักเรียน คนตาบอด ลำปาง บ้านสุขสวัสดิ์ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง เข้ารักษาเด็กหลายคน เริ่มมีอาการคลื่นไส้ วิงเวียนศีรษะ บางรายมีการอาเจียนและปวดท้อง เพราะไปกินอาหารมื่อเย็นเป็นข้าวผัดและแกงแค ซึ่งทางโรงเรียนปรุงอาหารเองและ นำให้เด็กนักเรียนรับประทาน จนมีเด็กนักเรียน รวม 9 คน เกิดคลื่นไส้ อาเจียน บางรายปวดท้องอย่างรุนแรง ล่าสุด ความคืบหน้าในเรื่องนี้ ยังคงพบนอนพักรักษาตัวจำนวน 2 ราย ส่วนที่เหลืออีก 7 ราย ญาติและครู ได้นำเด็กนักเรียนกลับไปโรงเรียนหมดแล้ว</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 15-18 มกราคม 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>คนอีสานป่วยมะเร็งท่อน้ำดีสูง เหตุไม่เลิกกินส้มตำปลารำดิบ</p> <p>นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง สธ. กล่าวว่า มะเร็งท่อน้ำดีส่วนใหญ่พบอุบัติการณ์ของโรคในพื้นที่อีสาน พบ จ.ร้อยเอ็ด มีอัตราป่วยสูงที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 59.2 จากการสำรวจชุมชน ปี 2557 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับสูงที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 9.2 ภาคเหนือ ร้อยละ 5.2 โดยพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง เนื่องจากมีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องการบริโภคอาหารที่ทำจากปลาน้ำจืด เช่น ส้มตำปลารำดิบ แจ่วบองใส่ปลารำดิบ เป็นต้น ซึ่งชุมชนที่มีอัตราความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับมากกว่าร้อยละ 30 ขึ้นไปตั้งอยู่บริเวณแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ</p>	-	-
จังหวัด	<p>สมาคมกู้ภัยสรรเพชญ์ โพสต์ใน Facebook</p> <p>14/1/59 21.00 ว.40 รถตู้ชาวต่างชาติ ชนต้นไม้ กม.68-69 พิจิตร รับแจ้งจาก ศูนย์ 191 และ 1669 ว่ามีอุบัติเหตุหมู่ บริเวณ ถนนสาย 117 หลักกิโลเมตรที่ 68-69 เขตตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ว.4 สนับสนุนที่เกิดเหตุ พบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต จำนวนมาก มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ที่เกิดเหตุ และเสียชีวิตที่ โรงพยาบาลอีก 2 ราย เป็น 4 ราย บาดเจ็บ อีก 6 ราย ทั้งรถที่มา เป็นชาวแมกซิกกัน //เนื้อหาข่าว ข่าว 9 พิจิตร ฝนหลงฤดู ตกหนัก ถนนลื่น ครอบครัวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเช่าเหมารถตู้จะไปเที่ยวสุโขทัย ซึ่งฝ่าสายฝนชนอัดก๊อปปี้ต้นไม้ ดับ 4 เจ็บสาหัสอีก 6 ราย เจ้าหน้าที่ปภ.จังหวัดพิจิตรและอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (พุทธโสธร) จังหวัดพิจิตร เร่งใช้อุปกรณ์เครื่องตัดถ่าง ตัดซากรถยนต์ตู้ สีบรอนเงิน หมายเลขทะเบียน ฮก - 3411 กรุงเทพฯ เพื่อช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เบื้องต้นสัญญาติแม็กซิกกันจำนวน 10 ราย หลังจากประสบอุบัติเหตุเสียหลักตกถนนและพุ่งชนอัดก๊อปปี้ติดกับต้นไม้ขนาดใหญ่ริมถนนทางหลวงหมายเลข 117 นครสวรรค์ - พิษณุโลก หลักกิโลเมตรที่ 68 - 69 เขตตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง โดยเจ้าหน้าที่พยายามใช้อุปกรณ์ตัดถ่างอย่างสุดความสามารถ แต่ Mrs. Maria Elvira gutierrez อายุ 51 ปี และ Mrs. Paula Irene Cornish อายุ 70 ปี ซึ่งได้รับบาดเจ็บอาการสาหัส เสียชีวิตคาซากรถในเวลาต่อมา นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสอีกจำนวน 8 ราย เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย ลำเลียงนำตัวส่งโรงพยาบาลอำเภอวาริชภูมิ โรงพยาบาลอำเภอโพธิ์ประทับช้างและโรงพยาบาลพิจิตร แต่ Mr.Paula Irene Cornish อายุ 70 ปี ซึ่งเป็นคนขับรถยนต์ตู้ และ Mr.Sergio Enrique อายุ 82 ปี เสียชีวิตที่โรงพยาบาลอำเภอโพธิ์ประทับช้างอีก 2 ราย รวมเป็น 4 ราย จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ทั้งหมดเช่าเหมารถตู้เดินทางกรุงเทพฯ เพื่อจะไปท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยแบบครอบครัว เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ ซึ่งมีฝนหลงฤดูตกลงมาอย่างหนักจนมองไม่เห็นเส้นทาง เบื้องต้น พันตำรวจเอกประสาน หาญโกธา ผู้กำกับ การสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ประทับช้าง สันนิษฐานว่า รถยนต์ตู้ชนนักท่องเที่ยวคันดังกล่าว ชับฝ่าสายฝนประกอปกกับถนนลื่น ทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้น โดยสาเหตุที่แน่ชัดอยู่ระหว่างการสอบสวน</p>	<p>จากข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ (ก่อนวันเกิดเหตุ) มีอุบัติเหตุแล้วทั้งหมด ๑๓ ครั้ง ส่วนใหญ่เกิดกับรถกระบะ รถบรรทุกพ่วงสิบล้อ</p>	<p>1) มอบยุทธศาสตร์ที่ 1 สสจ.และคบสอ.โพธิ์ประทับช้างวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>2) บริเวณที่เกิดเหตุเป็นจุดที่มีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนบ่อยครั้งเนื่องจากถนนมีลักษณะเรียบ เป็นเส้นตรงในระยะยาว ควรมีการจัดตั้งจุดตรวจระหว่างทางเป็นระยะหรือมีป้ายเตือนที่มีขนาดใหญ่ ได้มาตรฐาน สีสะท้อนแสงได้ในที่มืด</p>




สรุปประเด็นข่าว วันที่ 15-18 มกราคม 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
จังหวัด	<p>15 มกราคม 2559 นายแพทย์วิวัฒน์ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำทีมนิเทศ สสจ.พิจิตร ออกนิเทศการดำเนินงานสาธารณสุข ได้ออกพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังก้านเหลือง อำเภอดงเจริญ โดยมีภาคีในพื้นที่ อสม.ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ จาก คณะกรรมการบริหารสาธารณสุขอำเภอ (คบสอ.)ดงเจริญ ร่วมให้ข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วย และการให้ความช่วยเหลือจากชุมชนพร้อมดูระบบข้อมูล แผนงาน ของ คบสอ.ดงเจริญ</p>  <p>สสจ.พิจิตร ออกนิเทศงาน คบสอ.ดงเจริญ</p>  <p>15 มกราคม 2559 นายแพทย์วิวัฒน์ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำทีมนิเทศ สสจ.พิจิตร ออกนิเทศการดำเนินงานสาธารณสุข ได้ออกพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังก้านเหลือง อำเภอดงเจริญ โดยมีภาคีในพื้นที่ อสม.ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ จาก คณะกรรมการบริหารสาธารณสุขอำเภอ (คบสอ.)ดงเจริญ ร่วมให้ข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วย และการให้ความช่วยเหลือจากชุมชนพร้อมดูระบบข้อมูล แผนงาน ของ คบสอ.ดงเจริญ</p>	-	-
จังหวัด	<p>ผู้ว่าพิจิตรออกมาตรการเข้มขี้อักรยานยนต์เข้าออกสวนราชการต้องสวมหมวกนิรภัยไม่ใส่ห้ามเข้า</p> <p>นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร วันนี้ได้ออกคำสั่งให้สมาชิก อส.ที่เข้าเวรรักษาความปลอดภัย หน้าศาลากลาง หรือ ที่ว่าการอำเภอใน 12 แห่งของ จ.พิจิตร ว่า ขอให้เข้มงวดกวดขันผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อก ว่า ถ้าผู้ขับขี่รวมถึงผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ห้ามเข้ามาติดต่อราชการในสถานที่ราชการโดยเด็ดขาดทุกกรณี โดยถ้าพบเห็นให้แนะนำให้กลับไปสวมหมวกกันน็อก มาก่อนจึงจะเข้าสถานที่ราชการได้หากพบว่ามีข้าราชการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำท้องถิ่นไม่เคารพเชื่อฟังแล้วทำการการฝ่าฝืนให้แจ้งผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น จนถึงนายอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เพื่อจะได้ลงโทษทางวินัยนอกจากนี้ยังได้สั่งการว่า สำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกจ้างทุกประเภทต้องสวมหมวกกันน็อกขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ หากถูกตำรวจจราจรจับกุมหรือเขียนใบสั่ง ขอให้แต่ละ สภ. รายงานไปยังนายอำเภอ และให้ส่งต่อมาถึง ผวจ.พิจิตร ทั้งนี้เพื่อจะได้ดำเนินการทางวินัย อีกทางหนึ่งด้วย สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเวรยาม.หากปล่อยให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกกันน็อก เข้ามาในสถานที่ราชการในความรับผิดชอบ โดยที่ไม่แนะนำหรือจับกุมก็จะถูกดำเนินการทางวินัยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ตั้งแต่ วันที่ 11 มกราคม 2559 เป็นต้นไป</p>	-	<p>มอบหมายทีมข่าว ประชาสัมพันธ์ แจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกระดับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 15-18 มกราคม 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
จังหวัด	<p>ผู้ใช้ Facebook ชื่อว่า ทิวา วงศ์เขียว โพสต์ข้อความใน Facebook วันที่ 13 ม.ค. 2559 เวลา 11:10 น. #ศูนย์กู้ชีพเทศบาลตำบลห่อไกร รับแจ้งอุบัติเหตุ รถไฟชนรถจักรยานยนต์ บริเวณทางข้ามรถไฟติดกับสะพานเฉลิมพระเกียรติ กู้ชีพห่อไกรพร้อมอาสากู้ภัยพุทธโสธร (ปอเต็กตึ๊ง) จุดบางมูลนาก ออกตรวจสอบในที่เกิดเหตุ พบเป็นรถจักรยานยนต์ถูกรถไฟบรรทุกน้ำมันชน บาดเจ็บหญิง 1 ราย บาดเจ็บเล็กน้อย จึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในที่เกิดเหตุ และนำส่งโรงพยาบาลบางมูลนาก ท้องที่ สภ.บางมูลนาก จ.พิจิตร</p> 	-	-

สอบ ทราบ
 ขอบพบ ลงนัด
 แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
 ดำเนินการ *SDP PM*
 ประสาน *PM*

(นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

18 ม.ค. 2559

